

สรุปมติที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐

การประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ด้านบริหาร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ ณ ห้องประชุม ๗๐๔ ชั้น ๗ สำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ โดยมีนายวัส ติงสมิตร ประธานกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ เป็นประธานการประชุม สรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

๑. การเข้าร่วมงานนิทรรศการภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน For Those Who Died Trying

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางอังคณา นีละไพจิตร กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมเปิดงานนิทรรศการภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน For Those Who Died Trying และร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์กับนักปกป้องสิทธิมนุษยชน ณ โถงชั้น L หอศิลป์วัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ น. ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเชิดชูและระลึกถึงนักปกป้องสิทธิมนุษยชนที่เสียชีวิตหรือถูกบังคับให้สูญหาย โดยการจัดงานดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่างคณะกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ Protection International Thailand สถานเอกอัครราชทูตแคนาดาประจำประเทศไทย โครงการพัฒนาคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมโดยมูลนิธิอาสาสมัครเพื่อสังคม และองค์กรเครือข่ายจัดงานนิทรรศการภาพถ่ายของนักปกป้องสิทธิมนุษยชน For Those Who Died Trying

๒. การเข้าร่วมงานสัมมนา “๓ ทศวรรษ สิทธิชุมชนท้องถิ่น : ชาติพันธุ์และชนเผ่ากับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางเตือนใจ ดีเทศน์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ในฐานะประธานอนุกรรมการด้านสิทธิชุมชนและฐานทรัพยากร ได้เข้าร่วมงานสัมมนา “๓ ทศวรรษ สิทธิชุมชนท้องถิ่น : ชาติพันธุ์และชนเผ่ากับการจัดการทรัพยากรอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ ณ บ้านกลางดง ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง โดยมีอธิบดีกรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ ผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลเอกสุรินทร์ พิกุลทอง ประธานการประชุมคณะกรรมการแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยพื้นที่ทำกินและพื้นที่ทางจิตวิญญาณของชาวกะเหรี่ยง เข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว ทั้งนี้ ในการสัมมนาดังกล่าวมีการประกาศสถาปนาเขตคุ้มครองพื้นที่วัฒนธรรมและจิตวิญญาณชาวกะเหรี่ยง และการนำเสนอปัญหาผลกระทบจากการเตรียมประกาศเขตอุทยานแห่งชาติ ๒๑ แห่งในภาคเหนือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดการทรัพยากรธรรมชาติของชุมชน โดยเครือข่ายชาติพันธุ์

๓. การเข้าร่วมงาน “The Children Sustainability Forum : Business Action for Children towards SDGs”

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติมีมติรับทราบเรื่อง นางประกายรัตน์ ต้นธีรวงศ์ กรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เข้าร่วมงาน “The Children Sustainability Forum : Business Action for Children towards SDGs” เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมศุภกรีย์ แก้วเจริญ ชั้น ๓ อาคาร B ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดโดยองค์การทุนเพื่อเด็กแห่งสหประชาชาติ (UNICEF) ร่วมกับสถาบันไทยพัฒนา

มูลนิธิบูรณะชนบทแห่งประเทศไทย ซึ่งเป็นการจัดสัมมนาเพื่อต่อยอดโครงการไปสู่การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้เข้าร่วมโครงการ ๖๐ องค์กร โดยได้รับเกียรติจากนายอานันท์ ปันยารชุน ทูตยูนิเซฟประจำประเทศไทย และอดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้กล่าวปัจฉิมถกในงานสัมมนาดังกล่าว

๔. การเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม. ด้านสื่อสารองค์กร

ที่ประชุมคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติได้พิจารณาเรื่องการเสนอชื่อบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้ชำนาญการประจำ กสม. ด้านสื่อสารองค์กร โดยมีมติเห็นชอบและมอบหมายให้สำนักงาน กสม. ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องตามความเห็นที่ประชุมเพื่อเสนอที่ประชุม กสม. ด้านบริหารในการประชุมครั้งถัดไป